

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการของเรา กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลง การให้บริการก่อน

เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ โฮสติ้ง

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย โดยเงื่อนไขข้อตกลงนี้ จะเริ่มต้นเป็นข้อตกลงตาม กฎหมายระหว่าง ผู้ให้บริการ (บริษัท ไซโย โฮสติ้ง จำกัด) และผู้ให้บริการ (ลูกค้า) ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ให้บริการชำระ เงิน และถือว่า ผู้ให้บริการทุกท่าน ได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้วนับตั้งแต่นั้น

ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ่างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่งเข้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิด กฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการ โจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด

ห้ามผู้ให้บริการกระทำการส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมลที่อ่างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่น หรือ ส่งข้อความข่มขู่กรับ หรือ เป็นที่ ไม่ดีต่อบุคคลอื่นๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้รับ หากผู้ให้ บริการตรวจพบ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการที่ทำการส่งอีเมลที่ เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ห้ามผู้ให้บริการ เปิดให้บริการ web bittorent , Tracker หรือ steaming ต่างๆ และ การใช้งานทุกอย่างที่มี ผลเสีย หรือที่ทำให้เกิดการะหนักต่อเซิร์ฟเวอร์ของเรา ทางผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็น การใช้งานอย่างเกินขอบเขต

ห้ามผู้ให้บริการ เปิดให้บริการ ฟรีอีเมล เพราะท่านสามารถสร้าง email account ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ให้ใช้ได้ เฉพาะให้ องค์กรเท่านั้น ห้ามไม่ให้ท่านเปิดให้บริการ กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ web site ของท่าน

ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดเนื่องจากความประมาท ของผู้จัดตั้งเว็บไซต์ ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทเราจะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำ backup คืนกลับมา

การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ ภายใต้อาณัติรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่อนุญาต ให้ผู้ให้บริการ จัดแบ่งพื้นที่ย่อยของตนเอง เพื่อขายหรือให้บริการแก่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้มีข้อตกลงกับทาง ผู้ให้บริการ

หากผู้ให้บริการ ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุ นั้นๆ

ผู้ให้บริการ มีสิทธิยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากท่านใช้ บัตรเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาตจาก เจ้าของบัตร ในการซื้อบริการจากทางเรา

เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่ เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่ เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของ เซิร์ฟเวอร์

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อ นโยบายการใช้บริการดังกล่าวมาข้างต้น และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่สมาชิกกระทำนั้น เป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการ ทราบล่วงหน้า